

เรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 55312 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เนื่องจากเนื้อหาชุดวิชาดังกล่าวนี้เป็นการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร การทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาการปฏิบัติแบบบูรณาการ ดังนั้นนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ ควรที่จะผ่านการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทั้งหมดมาก่อนแล้ว เพื่อจะได้มีองค์ความรู้มาประกอบการฝึกปฏิบัติตามมอบหมายและจัดทำรายงานกรณีศึกษา (Case Study) ตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชาได้

1. ลักษณะเนื้อหาวิชา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย

หน่วยที่ 1 การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 6 แนวทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย

หน่วยที่ 7 แนวทางการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

หน่วยที่ 8 แนวทางการประกอบวิชาชีพการนวดไทย

หน่วยที่ 9 แนวทางการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย

หน่วยที่ 10 แนวทางการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หน่วยที่ 11 แนวทางการประกอบธุรกิจและวิชาชีพอิสระทางการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 14 การศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 15 แนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่สากล

กลุ่มที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและหลักการ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

หน่วยที่ 2 การพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 3 การบริหารองค์การการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 4 การทำงานเป็นทีมของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 5 การค้นคว้าความรู้และการแก้ปัญหาในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 12 การพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หน่วยที่ 13 การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย

2. **วิธีการศึกษา** การที่จะศึกษาชุดวิชานี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ควรปฏิบัติดังนี้ ชุดวิชานี้ถือการสอนประกอบด้วย เอกสารการสอนหน่วยที่ 1-15 และวีซีดี ประกอบชุดวิชา 9 รายการ (หน่วยที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 และ 15) สามารถสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย โทร. 02 5047670-71

2.1 นักศึกษาต้องอ่าน คำนำ สารบัญ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชา เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของชุดวิชาอย่างคร่าว ๆ แล้วเริ่มทำการประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแต่ละหน่วยของชุดวิชาก่อนที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดในแต่ละหน่วยของเนื้อหา เพื่อประเมินพื้นฐานความรู้เดิมว่ามีความรู้ในเนื้อหาที่จะศึกษามากน้อยเพียงใดหรือถูกต้องเพียงใด และจะได้ทราบว่าควรศึกษาหรืออ่านเพิ่มเพื่อเน้นในส่วนที่ขาด แล้วทำการศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยตามเอกสารการสอนโดยอ่านแผนหน่วยแผนตอน แนวคิด วัตถุประสงค์ และอ่านเนื้อหาในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด เมื่ออ่านจบแล้วควรทำกิจกรรมท้ายเรื่อง แล้วทำการประเมินตนเองหลังเรียน เพื่อทดสอบว่าเข้าใจเนื้อหาหรือได้รับความรู้เพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ที่ถือว่าเป็นที่พอใจคือต้องถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80

2.2 การเตรียมตัวก่อนสอบ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาชุดวิชานี้แล้วจะมีการประเมินผลการศึกษา การสอบประจำภาค เนื่องจากเนื้อหาในแต่ละหน่วยของชุดวิชาจำนวนมาก นักศึกษาต้องอ่านเนื้อหาให้ครบหมดทุกหน่วยจนสามารถเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยได้ ในการสอบตามเอกสารการสอน 15 หน่วย ซึ่งในแต่ละหน่วยมีข้อสอบประมาณ 8 ข้อ ลักษณะข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก การสอบดังกล่าวเป็นการกำหนดสัดส่วนคะแนนภาคทฤษฎีจากสื่อการสอนร้อยละ 40 และคะแนนภาคปฏิบัติร้อยละ 60 ประกอบด้วย (การฝึกตามมอบหมายจากศูนย์ฝึกทางการแพทย์แผนไทยร้อยละ 10, การทำรายงานตามกรณีศึกษาร้อยละ 10 , การนำเสนอรายงานร้อยละ 10, การจำลองสถานการณ์สมมุติร้อยละ 10 และกลุ่มสัมพันธ์ร้อยละ 10)

เมื่อนักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเชื่ออย่างแน่นอนว่า นักศึกษาสามารถบรรลุผลสำเร็จและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้อย่างแน่นอน

อาจารย์กิตติ ลีสยาม  
ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา  
55312 ประสพการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย